



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น ข่าวสด มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>วันพ่อแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันออกมาดัก บาดรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ส่วนภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อาทิ</p> <p>เหล่ากาชาด จ.ลำปาง ร่วมกับ รพ.ลำปาง และ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "ใจอาสา บริจาค โลหิต อวัยวะ หรือดวงตา" ขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต และจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ให้มีผู้บริจาครายใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิต รพ.ลำปาง จะสำรองไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเฉาะทางและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ</p> <p>ที่ จ.บุรีรัมย์ นพ.สนธยา วัฒนโกศล เจ้าของคลินิก "หมอสันธยา" ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจากหลายจังหวัด และประชาชนจิตอาสา เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคพรี่ที่คลินิกหมอสันธยา</p> <p>ที่ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี นายวิฑูรย์ ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี นำคณะรองผวจ. ทหารค่ายตากสิน คณะเหล่ากาชาด พร้อมด้วยประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ใช้ในชวงเทศกาลปีใหม่</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ mthai ผวก.ออนไลน์ Mthai, Voice TV Workpointnews ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ผวก.ออนไลน์ เว็บฐานเศรษฐกิจ บางกอกบิซนิสส์ เว็บ acnews.net เว็บสปริงนิวส์</p>	<p>Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในงาน Bike อุ่นไอรัก ว่า สธ.ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อส่งกลับ โดยมีแผนการจัดการบริการสำหรับเส้นทางปั่น แนะนำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปั่น ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ปั่นเป็นประจำ ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ควรพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และขณะปั่นหากรู้สึกเหนื่อย เพลีย ให้หยุดพักทันที และแจ้งให้ทีมแพทย์ดูแลทันทีเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดการปั่นจักรยาน พกถุงมติดตัว ดื่มน้ำระหว่างปั่นเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไป หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาพกติดตัวตลอดเวลา และไม่สร้างความเสี่ยงขณะปั่นด้วยการแข่งหรือถ่ายรูปตนเอง</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สธ.ได้จัดทีมแพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลประจำจุดลงทะเบียน จุดรวมพล จุดพักบนเส้นทางผ่านของชบวนจักรยาน ทุก 500 เมตรตลอดเส้นทาง จัดทีมแพทย์/พยาบาลเคลื่อนที่ปั่นตามชบวน 60 คน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ชุดทำแผลและวิทยุสื่อสาร จัดรถพยาบาลฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเส้นทางกว่า 200 คัน เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และส่งกลับตามเส้นทางปั่นที่ได้วางแผนร่วมกับทางตำรวจและทหาร และยังได้เตรียมรพ.ที่จะรับส่งต่อ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อประสานงานการดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาพยาบาล โดยการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกทม. ให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักประสานการทำงานกับกองอำนวยการร่วม ส่วนภูมิภาค ให้นพ.สสจ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>นโยบายการให้-รับของขวัญ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ หากบุคลากรในสังกัด สธ. ทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร อวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จิตอาสาแทนการให้ของขวัญ
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ที่วีทุกช่อง</p>	<p>กิจกรรมอาสาปราบยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของ สธ. เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินกิจกรรม “อาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก” ก่อนการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวชื่นชมประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานที่ภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์สนุก โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>เพิ่มค่าตอบแทน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องการขึ้นค่าตอบแทนอสม. ว่า เนื่องจากไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลา 10 ปี โดยจะเริ่มปรับในเดือน ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป ใช้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,656 ล้านบาท นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน โดยใช้งบประมาณตามปกติ</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ครม.จัดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ล่าสุดอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน อสม. จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท ทั้งหมดดูจะสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลทางการเมือง</p> <p>-เสนอสก็๊ปข่าว ครม.ลด แจก อุ้ม เกือบหมื่นล้าน ซื่อปช่วยชาติเวอร์ชันใหม่ เพิ่มเงิน อสม. อุ้มสวนปาล์ม ฯลฯ</p>
<p>ทีวีช่อง TNN25 ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า หลังจาก บอร์ด อภ. ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบเร่งด่วนเพื่อให้อภ.ปลูกกัญชานำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชา หลังกัญชาของกลางไม่สามารถใช้เพื่อรักษาโรคได้ อภ.จะต้องเร่งทำเพื่อให้ทันตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ผลิตให้ได้ภายในเดือน พ.ค. 2562 ดังนั้น จะปลูกกัญชาช่วงต้นเดือน ก.พ. 2562 ช่วงแรกที่ปลูกและผลิตจากงบ 10 ล้านบาท จะเป็นการนำเข้าสายพันธุ์จากต่างประเทศ เพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีความคงตัวและเป็นสารสกัดที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคที่ศึกษาวิจัยจากนั้นช่วงที่ 2 ประมาณกลางปี 2562 จะปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ของไทยในงบ 120 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ในฐานะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบว่า บุหรี่และเหล้ามีอันตรายมากกว่ากัญชา กระบวนการคิดเรื่องยาเสพติดต้องครบถ้วนหลักฐานเรื่องสุขภาพ กลไกการตีความร้ายแรง และได้บทสรุปตรงกัน และแก้กระบวนการประกาศ พ.ร.บ. และอื่นๆ ให้เป็นเรื่องเดียวกัน กัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อใช้ให้ถูก คนไทยควรต้องได้ใช้โดยไม่มีการค้ากำไร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะจากบริษัทข้ามชาติ</p>
<p>ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก. รายวัน 360 องศา, The Nation, ไทยโพสต์ มติชน เว็บไซต์ -แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บางกอกบิซนิวส์, ผจก. ออนไลน์, เนชั่นสุด สัปดาห์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, sanook, kapook, one31.net, สปริงนิวส์, Mthai, Workpointnews</p>	<p>ยาเสี่ยสาว</p> <p>-เสนอข่าว บก.ปคบ. ร่วมกับ บก.ปอท. จับกุม น.ส.กัญยามล เสทียรัมย์ย์ ชาว จ.นครราชสีมา พร้อมของกลางเป็นยาไวอากร้า ยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศหลายยี่ห้อ และเม็ดเกล็ดสีที่อ้างว่าเป็นยาเสี่ยสาว มูลค่ารวม 50,000 บาท ผู้ต้องหาปรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายผิดกฎหมาย ส่วนเม็ดเกล็ดสีที่โฆษณาว่าเป็นยาเสี่ยสาว ความจริงเป็นคลอรีนสำหรับใช้ล้างตู้ปลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ช่อง TNN24 คมชัดลึก	-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อความและคลิปเตือนภัยคนทำงานกลางคืนโดนหยอดยาให้มึนเมาทางเพศ ไม่มีสติ ว่า ขณะนี้มีการลักลอบนำเข้ายาเสี่ยสาวมาจากต่างประเทศและลักลอบขายทางอินเทอร์เน็ต โดยในต่างประเทศนำมาใช้กับสัตว์ที่ต้องการให้ผสมพันธุ์ แต่คนนำมาใช้ผิดประเภท ยาดังกล่าว ออย.ไม่รับขึ้นทะเบียนเพราะไม่มีสรรพคุณทางยาหรือประโยชน์ทางการแพทย์ หากมีการครอบครองจะมีโทษเกี่ยวกับยาไม่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ยา มีโทษปรับ 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	คดี รพ.พระราม2 -กล่าวว่า นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ที่เพิ่งรับตำแหน่งอธิบดี กรม สบส. ต้องเจองานหิน แต่สามารถสร้างผลงานขึ้นโบแดง กรณีจัดการรพ.เอกชนแห่งหนึ่งซึ่งส่งต่อผู้ป่วยที่ถูกสาดน้ำกรดจนเสียชีวิต ร่วมส่งทีมสอบสวนแบบเร่งด่วนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย จนคดีคืบหน้าอย่างรวดเร็วภายใน 10 วัน ถือเป็นการปรับโฉมการทำงานที่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ทีวีช่อง NBT	การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคฯ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ จ.ชลบุรี เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพทั้งระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมฯ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศ
ข่าวสด สำนักข่าวไทย	โรคหลอดเลือดหัวใจ -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ตลอดชีวิต ส่วนสาเหตุสำคัญ คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และภาวะน้ำหนักเกินจนเกิดโรคอ้วนลงพุง พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนลงพุง ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอว ทั้งยังช่วยลดความอ้วน ช่วยในการควบคุมเบาหวานและความดันโลหิต เลือกบริโภคอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหัวใจเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ มีอัตราการตายอยู่อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศมาตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่กลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปที่มีปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้น ประชาชนควรดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงเสมอ หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย จุกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ ปวดร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายหรือไปที่กราม เจ็บนานเกินกว่า 3-5 นาที พักแล้วไม่ทุเลาหรือมีอาการเจ็บรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
ข่าวสด	โรคเบาหวานในพระสงฆ์ -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ เมื่อเกิดอาการเท้าชา ความไวของผิวหนังต่อการรับรู้สัมผัสลดลงหรือหายไป จะทำให้เกิดบาดแผลได้ง่าย จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า นพ.ธานี จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า พระสงฆ์มารับบริการรักษาโรคเบาหวานโดยมีแผลที่เท้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 มีพระสงฆ์มารับบริการ 1,677 รูป เกิดแผลที่เท้า 44 รูป ถูกตัดนิ้วเท้าและ/หรือขาที่อ่อนล่าง 2 รูป ทั้งนี้ รพ.สงฆ์ได้พัฒนาการดูแลพระสงฆ์อาพาธแผลเบาหวานที่เท้าแบบครบวงจรโดยสหสาขาวิชาชีพ มีคลินิกเบาหวานเปิดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี รวมถึงคลินิกเท้าเบาหวานทุกวันพฤหัสบดี เพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาแผลที่เท้าให้หายเป็นปกติมากกว่า ร้อยละ 60
สยามรัฐ	ปฏิรูป ออย. -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่มีผู้ให้ความเห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีปัญหาหลายด้านที่ควรต้องปฏิรูป อย.ได้ปรับแนวทางกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้ทันสถานการณ์มาตลอด ส่วนการพิจารณาอนุญาต เป็นงานที่แยกจากงานเฝ้าระวังซึ่งยังพบปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อดีข้อเสียความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย.ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตทุกผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น รวมถึงสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์มากขึ้น แต่ด้วยภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัย สำนักงาน กสทช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาวิชาชีพและภาคประชาชน ทั้งช่วยประเมินการขึ้นทะเบียนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น โดยอย.พร้อมปฏิรูปองค์กรให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็นทีวีช่อง NBT</p>	<p>สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ ห้างบิ๊กซีติวานนท์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภครู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม มีข้อมูลโภชนาการที่ดี ด้วยฉลาก healthier choice โดยใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ผู้บริโภคเลือกของขวัญที่อยู่ในกลุ่มอาหารสุขภาพ โดยมี 812 ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากนี้แล้ว</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ ซึ่งผลจากการประชุมทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบกลไกในการค้นหาเชื้อไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ ตลอดจนกำหนดกรอบการดำเนินงานในแต่ละระยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือโครงการ Thailand Virome Pilot Project (TVPP) ภายใน 18 เดือน ที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระดับโลกต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>สรรหาผอ.สถาบันวัคซีนฯ -เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การสรรหา ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่ แทนตนซึ่งจะหมดวาระกลางเดือน ม.ค. 2562 ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเรื่องวัคซีนมากพอที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ ต่อไปได้ แม้ภาพรวมวัคซีนในประเทศไทยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องของการใช้วัคซีน การทำให้ประชาชนเข้าถึงและรับวัคซีน การบริหารจัดการวัคซีน ฯลฯ และจะต้องสานต่อเรื่องของความมั่นคงทางด้านวัคซีน การพึ่งพาตนเองของประเทศ และการร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินการด้านวัคซีน</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ประกอบด้วย 1.นายภิรมวฤทธิ์ วราธนวินท์ 2.นพ.สัญญา ชาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. 3.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป 4.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5.นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักโรคบาดวิทยา 6.ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ นักวิชาการวัคซีน เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 7.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ 8.นางรัตนาวรรณ เจียงเพ็ชร ผอ.กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อภ.</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>การแพทย์ฉุกเฉิน -เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี นพ.กฤษดา วุฒยากุล ผอ.รพ.สังขละบุรี หัวหน้าส่วนราชการ อปท. หน่วยงานความมั่นคง จนท.รพ.สังขละบุรี ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางในพื้นที่ห่างไกล เช่น ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มความสามารถในการดูแลประชาชน สพฉ.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผ่านกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ใช้ทีมแพทย์ในพื้นที่เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศ โดยภาพรวมทั้งประเทศมีบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้อากาศยานเฉลี่ยปีละประมาณ 40-50 ราย ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุกกันดารได้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เครื่องบินขีปนาวุธสูง -เสนอรายงานข่าว ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ได้สำรวจพฤติกรรมกรรมการบริโภค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เครื่องดื่มหวาน จากผลการวิจัยบนถนนราชวิถีรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนนสีลม พบว่าเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.แดงโซดา 15.5 ซ่อนชา 2.โอวัลติน 13.3 ซ่อนชา 3.ชามะนาว 12.6 ซ่อนชา 4.ชาดำเย็น 12.5 ซ่อนชา และ 5.นมเย็น 12.3 ซ่อนชา ส่วนชาเย็น กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น มีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 11 ซ่อนชา และโกโก้มีปริมาณน้ำตาล 10.8 ซ่อนชา ซึ่งหมายความว่าหากบริโภคเครื่องดื่มหวาน 1 แก้ว (250 มล.) จะมีปริมาณน้ำตาลเกินความต้องการที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน</p> <p>รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล มองว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหวานบนถนนสายเศรษฐกิจ สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนวัยทำงานและนักศึกษา ซึ่งถือเป็นแรงงานที่สำคัญของประเทศ เป็นตัวชี้วัดถึงอันตราย เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีแต่น้ำตาลและไขมันในปริมาณสูง ซึ่งเป็นรากฐานของกลุ่มโรค NCDs</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์เรียงหน้าชน	<p>ความร่วมมือกรมวิทย์ฯ - สมาคมยกน้ำหนัก</p> <p>-กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางด้านกีฬาที่น่าสนใจ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาน “โครงการความร่วมมือด้านสุขภาพของนักกีฬายกน้ำหนัก” และป้องกันการใช้อาหารเสริมที่ปนเปื้อนสารอันตราย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักกีฬา รวมถึงเพื่อให้ให้นักกีฬาได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและการปนเปื้อนสารอันตราย</p> <p>นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ระบุว่า การร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสมาคมฯ รวมไปถึงนักกีฬา ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนไปแข่งขันรายการต่างๆ</p>
M2F เว็บโพสต์ทูเดย์ เว็บเดลินิวส์	<p>เตือนภัยไม้เสียบลูกชิ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กเตือน อันตรายจากไม้เสียบลูกชิ้น โดยมีเด็กอายุ 14 ปี วิ่งไปเหยียบไม้แทงทะลุฝ่าเท้า จนต้องผ่าตัดเอาไม้ออก โดยมีการแชร์มากกว่า 4,000 ครั้ง และมีผู้แสดงความเห็นให้ช่วยกันรณรงค์หักไม้เสียบลูกชิ้นให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น</p>
เว็บไซต์Mthai	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภาวดี ทัพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่สภาพอากาศอาจเย็นลงโดยฉับพลัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามอุทยานแห่งชาติและยอดดอยต่าง ๆ ให้จัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวให้เหมาะสม จุดที่จะต้องดูแลให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ คือ ศีรษะ คอ และ ฝ่ามือ เนื่องจากมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ใกล้ผิวหนังและไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญ คือ สมอง หัวใจ หากสัมผัสอากาศเย็นมากเป็นเวลานาน เส้นเลือดจะหดตัว เลือดไหลเวียนช้าลง อาจทำให้อวัยวะขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเป็นอันตรายได้ ที่สำคัญคือ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว รวมทั้งห้ามจุดเตาผิงไฟในเต็นท์ เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ เมื่อหายใจเอาก๊าซ 2 ชนิดนี้เข้าไป จะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยง ทำให้เกิดอาการง่วงหลับโดยไม่รู้ตัวและเสียชีวิตได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่นิวส์	<p>Sky Doctor ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก 1 ขวบ</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 (ฉก.ร.7) กองกำลังนเรศวร ได้รับการประสานจากรพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ขอรับการสนับสนุนอากาศยานนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยมี นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์ นำทีม Sky Doctor รพ.ศรีสังวาลย์ ขึ้นอากาศยานที่ ฉก.ร.7 เพื่อเดินทางไปยังบ้านปอหม้อ อ.แม่สะเรียง ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที ถึงสนาม ฮ.ฉุกเฉิน บ้านปอหม้อ จากนั้นทีม Sky Doctor เข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุประมาณ 1 ขวบ 6 เดือน ซึ่งมีอาการปอดอักเสบ โดยมีเจ้าหน้าที่กองร้อยตชด.337 ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นนำผู้ป่วยขึ้นอากาศยานใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงสนาม ฮ.กองพันพัฒนาที่ 3 โดยมีทีมแพทย์ EMS จากรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มารอรับผู้ป่วยไปรักษาต่อไป</p>
สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม กล่าวว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานผลปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เดือนพ.ย. 2561 โดยภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในแหล่งพักค้ายนอกระบบเริ่มทยอยลึกลับลงสู่ความเสี่ยงเข้าไทยปริมาณมากขึ้นต่อเนื่อง ผ่านพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่บางส่วนลักลอบเข้าทางน่านน้ำ ผ่านทะเล จ.ชุมพร และ จ.ระนอง พร้อมย้ำฝ่ายความมั่นคงให้ความสำคัญงานข่าวเชิงลึกและความเชื่อมโยง โดยให้ทำลาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตั้งวงจรเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดทั้งหมด ขอให้ทหารคุมเข้มมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน สำหรับพื้นที่ชั้นในและเขตเมือง ขอให้ตำรวจและฝ่ายปกครองปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายผู้ค้าและแหล่งพักพิงเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้หมด และร่วมทำงานใกล้ชิดกับสธ.และชุมชนในพื้นที่ ช่วยดึงลูกหลานที่เป็นผู้เสพยาออกมาบำบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือต่อเนื่องให้หายขาด เพื่อกลับเป็นอนาคตที่ดีของสังคมต่อไป □</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โมเดลชุมชนแก้ติดยา</p> <p>-เสนอข่าว นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.เตรียมหาทางขับเคลื่อนโมเดลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุคใหม่ โดยให้ชุมชนเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดยา โดยชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าบ้านโนนมะเขือ จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีวิถีวัฒนธรรมความเป็นเครือญาติ มีวัดโนนมะเขือเป็นศูนย์กลางก่อนหน้านั้นคนในชุมชนดื่มเหล้ากันมาก โดยเฉพาะงานบุญในวัด พระครูศุภกิจมงคลและแกนนำชุมชนจึงริเริ่มทำข้อตกลงร่วมกันให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าและสร้างคนต้นแบบ โดยชวนคนที่ดื่มเหล้า 10 คนให้เลิกเหล้า เมื่อเลิกได้วัดจะซื้อวัวให้เป็นกำลังใจ ทำให้ชาวบ้านเกิดการตื่นตัวและร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อวัวเป็นจำนวนมาก และได้นำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้นต่างประเทศ</p>	<p>คุมตัดต่อยีน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการตั้ง คกก.เพื่อดูแลการตัดต่อพันธุกรรม และอยู่ระหว่างการหารือกับชาติสมาชิกเพื่อวางกรอบมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและความปลอดภัยทางสังคมในการนำเทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมไปใช้ หลังจากมีนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเปิดเผยข้อมูลเรื่องการทดลองตัดต่อพันธุกรรมเด็กหญิงแฝดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากพ่อ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์และก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้สั่งยุติการทดลองดังกล่าว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch